

Triệu phú người Áo hiện đang toàn bộ tài sản

Tác Giả: 3G McKeno luom-lat tren net
Thứ Bảy, 06 Tháng 3 Năm 2010 18:32

Một triệu phú người Áo đã quyết định cho không toàn bộ tài sản trị giá gần 5 triệu USD sau khi nhận ra rằng sự giàu có khiến ông trở nên khốn khổ.



Triệu phú người Áo Karl Rabeder.

Karl Rabeder, 47 tuổi, một doanh nhân thành công ở Telfs, đang trong quá trình bán biệt thự rộng 320m² với một hồ và phòng tắm hơi trị giá 2 triệu USD. Một ngôi nhà khác xây bằng đá tuy tốn kém nhưng trang trí ở Provence cũng được rao bán với giá 1 triệu USD.

Ngoài ra, tài sản của ông còn có bộ sưu tập 6 chiếc tàu lượn trị giá 550.000 USD và một chiếc xe hơi Audi A8 sang trọng trị giá 70.000 USD.

Ông Rabeder cũng bán nhà ở trong 2 ngôi nhà và doanh nghiệp sản xuất các đồ pha kiếng, ví dụ cho đến hoa giấy – vốn đã làm nên khố i tài sản của ông.

“Tôi không định đi bất kỳ đâu. Tôi làm phần tác động. Nó không mang lại hạnh phúc”.

Ông Rabeder sẽ chuyển ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng trên dãy An-pơ tới một ngôi nhà bằng gỗ nhô trên đỉnh núi hoang dã ở Innsbruck. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tài sản của ông sẽ được dành cho các tổ chức từ thiện ông thành lập tại Trung Mỹ và châu Mỹ Latinh. Ông Rabeder thậm chí không hề nghĩ tới các tổ chức này.



Biệt thự sang trọng trị giá 2 triệu USD trên dãy An-pơ.

“Trước kia, tôi tin rằng giàu có đem lại hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo vốn có quy định là ai làm nhiều sẽ được hưởng nhiều. Và tôi đã áp dụng nó trong nhiều năm. Nhưng dần dà, tôi có cảm giác ngộp ngộp”.

“Càng ngày tôi càng nghĩ: Hãy đừng làm những điều bạn đang làm – bắt đầu công việc xa xôi phạm này và bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi có cảm giác tôi làm việc như một nô lệ để đổi lấy những thứ mà tôi không cần hoặc không mong muốn. Tôi có cảm giác là nhiều người cũng đang làm điều tương tự”.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, ông Rabeder không hề dừng cảm giác bất đi tới công việc tài sản đã có. Và chỉ khi cùng với thực hiện kế hoạch kéo dài 3 tuần tại quần đảo Hawaii, ông mới quyết định thực hiện điều đó.

Triệu phú người Áo hiến tặng toàn bộ tài sản

Tác Giả: 3G McKeno luom-lat tren net
Thứ Bảy, 06 Tháng 3 Năm 2010 18:32

“Đó là cú sốc lớn nhất trong đời khi tôi nhận ra cuộc sống xa hoa thật là khủng khiếp, nhất nhất và cô cảm nhận thế nào. Trong 3 tuần, chúng tôi đã tiêu nhieu tiền nhất có thể nhưng chúng tôi có cảm giác không gặp mặt ai thật lòng. Chúng ta chỉ là các diễn viên mà thôi. Các nhân viên gia đình thân thiện và du khách đóng vai là người quan trọng và không ai thật lòng”.



Nội thất bên trong ngôi biệt thự.

Ông Rabeder có cảm giác tồi tệ trong chuyến thăm tới Nam Mỹ và châu Phi. “Tôi ngày càng có cảm giác rằng có sự liên hệ giữa sự giàu có của tôi và sự nghèo đói của họ”.

Bên cạnh, tôi nhận ra rằng “nếu tôi không làm nó bây giờ tôi sẽ không thể làm điều đó trong suốt cuộc đời còn lại”.

Sau đó, ông Rabeder đã quyết định bán tất cả tài sản. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho thiện nguyện quy mô nhỏ nhỏm cung cấp nhu cầu kinh tế cho châu Mỹ La-tinh và xây dựng các chi nhánh để giúp những người tị nạn làm chủ ở El Salvador, Honduras, Bolivia, Peru, Argentina và Chile.

Thời khi bán các tài sản, ông Rabeder nói ông cảm thấy tự do và không chút gánh nặng.

Tuy nhiên, ông Rabeder nói ông không chỉ trích những người chọn cách giữ lấy tài sản của họ. “Tôi không có quyền đưa ra lời khuyên cho người khác. Tôi chỉ nghe theo lời trái tim và tâm hồn mình”.